



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๒๗๘/๒๕๖๑

เรื่อง **เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย**

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระวิสุทธีวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ ซึ่งได้รับรายงานจาก พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้เสนอแต่งตั้ง พระครูจิริคุณาธาร (อินทูล อุตตมปญฺโญ) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอกวัดไชยสถาน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดไชยสถาน และรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

การเสนอแต่งตั้ง พระครูจิริคุณาธาร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ

ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พระครูจิริคุณาธาร วัดไชยสถาน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรายงานการประชุม

พันตำรวจโท

พ.

(พงศ์พร พรหมณ์แสนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

๑ พ.ค. ๒๐๑

ร่าง
พิมพ์
ทาน